

**(๑) คำร้องที่ ๔๒๖/๒๕๕๓ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนักเรียนโรงเรียน
ประทีปวิทยา จังหวัดยะลาถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส**

นายมะแอ จินตรา (บิดาของ เด็กหญิงอะฮ์สัน จินตรา) และนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลาได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๐.๔๕ น. ขณะที่เด็กหญิงอะฮ์สันฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิคัล อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา นั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนได้ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณไหล่ขวา โดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ยิงและยิงมาจากที่ใด ต่อมา ครูได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา แพทย์ผู้ทำการรักษาแจ้งว่า คนไข้ได้รับบาดเจ็บสาหัส กระสุนปืนฝังในโคนเส้นเลือดใหญ่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา จึงร้องเรียนมาเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า กรณีตามคำร้อง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่นางสาวอะฮ์สัน จินตรา ผู้เสียหาย (ขณะเกิดเหตุเมื่อปี ๒๕๕๓ ยังเป็นเด็กหญิงอะฮ์สันฯ) ตามอำนาจหน้าที่แล้ว กล่าวคือ ได้รับเงินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นค่าปลอบขวัญฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่อง เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จนจบการศึกษาหรือตามศักยภาพ และการช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดยะลา อีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในขอบเขตภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เชิญ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (ผอ.รมน.ภาค ๔) ในฐานะหน่วยงานซึ่งอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะข้างต้น และได้รับการชี้แจงจากผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ ว่า หลังเกิดเหตุการณ์กรณีดังกล่าว หน่วยทหารที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่เกิดเหตุได้ย้ายออกจากพื้นที่ และกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ได้มีคำสั่งไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ว่า ห้ามมีการซ้อมยิงในฐานปฏิบัติการทุกหน่วย โดยหากมีการซ้อมยิงปืนให้ดำเนินการในค่ายทหาร ๒ แห่งเท่านั้น คือ ค่ายอิงคยุทธบริหาร และค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ส่วนกรณีการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาและติดตามความช่วยเหลือนางสาวอะฮ์สัน จินตรา นั้น ผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รับว่าจะนำเรื่องเสนอต่อ ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงกลาโหม กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. กระทรวงกลาโหมสมควรพิจารณากำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้พื้นที่ในเขตที่มีการดำเนินการในการฝึกซ้อมทางทหาร โดยที่การฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีการใช้อาวุธจริง จึงย่อมเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในการได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธยุทธโปกรณ์ในการฝึกซ้อมดังกล่าว ดังนั้นกระทรวงกลาโหมจึงสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่ออันตรายในลักษณะนี้ โดยกระทำในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรด้วย

๒. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สมควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ โดยถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องร่วมพิจารณาและแสวงหาหนทางป้องกันแก้ไขภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปและกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายหรือครอบครัวให้ครบถ้วน

๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมควรให้ความช่วยเหลือในขอบเขตภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมบ้านหรือติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่องต่อไป

๔. กระทรวงศึกษาธิการ สมควรให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในรูปของค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้เสียหายจนสำเร็จการศึกษาเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้

๕. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เสียหายและครอบครัวเป็นการเฉพาะหลายครั้งอยู่แล้ว จึงสมควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอทราบผลการดำเนินการ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้